

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน (Human Rights Policy)

บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟิส ซิสเทค จำกัด มีนโยบายที่จะส่งเสริมธรรมาภิบาลขององค์กรโดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจตามหลักความรับผิดชอบต่อสังคม โดยครอบคลุมความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียในทุกมิติ และเสริมสร้างความสมดุลระหว่าง สังคม ธุรกิจ และสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินธุรกิจของอินเทอร์เน็ต ฟิส ซิสเทค ปลอดภัยจากการละเมิดสิทธิมนุษยชน ผู้บริหารระดับสูงจึงเห็นสมควรให้กำหนดนโยบายและแนวปฏิบัติด้านสิทธิมนุษยชนขึ้นเพื่อป้องกันการละเมิดสิทธิมนุษยชนในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ รวมถึงห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain)) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture)

บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟิส ซิสเทค จำกัด จึงได้จัดเตรียมความพร้อมโดยการทำ “นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน” สำหรับกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท โดยวางเป็นตัวกำหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติตามที่และภารกิจที่พนักงานทุกระดับชั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะทำให้บริษัทบรรลุเป้าหมายทางด้านสิทธิมนุษยชน อันจะส่งผลให้บริษัทสามารถเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต

นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน

คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้น จะต้องตระหนักถึงความสำคัญและเคารพต่อสิทธิมนุษยชนในทุกด้านของบุคคลทุกคน ตลอดจนสังคมและชุมชน ตามกฎหมายของในแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีที่ต้องปฏิบัติ โดยรวมถึง

- การปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนอย่างเท่าเทียมปราศจากการเลือกปฏิบัติในทุก ๆ กรณี
- การสนับสนุนและส่งเสริมสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- การหลีกเลี่ยงการกระทำที่เป็นการละเมิดสิทธิมนุษยชนทั้งภายในและภายนอกองค์กร
- การสื่อสาร เผยแพร่ ให้ความรู้ ทำความเข้าใจ กำหนดแนวทาง สอดส่องดูแล และให้การสนับสนุนอื่นใด แก่ผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่าของธุรกิจ (Business Value Chain) ผู้ส่งมอบสินค้าและบริการ (Supplier) ผู้รับเหมา (Contractor) ตลอดจนผู้ร่วมธุรกิจ (Joint Venture) เพื่อให้มีส่วนร่วมในการดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรม เคารพต่อสิทธิมนุษยชน และปฏิบัติต่อทุกคนตามหลักสิทธิมนุษยชนตามแนวนโยบายนี้

บริษัท อินเทอร์เน็ต ฟิส ซิสเทค จำกัด ถือว่านโยบายด้านสิทธิมนุษยชน เป็นส่วนหนึ่งของ “ระเบียบข้อบังคับการทำงาน” ของบริษัท จึงใคร่ขอให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่านศึกษา ทำความเข้าใจในนโยบายด้านสิทธิมนุษยชนนี้และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป

(นายธนาวุฒิ ศรีนิรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

สิทธิมนุษยชน (Human Rights) หมายความว่า สิทธิขั้นพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนได้รับการรับรองหรือคุ้มครองให้ไม่ถูกเลือกปฏิบัติเพียงเพราะความแตกต่างทางกาย จิตใจ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา เพศ ภาษา อายุ สีมืด การศึกษา สถานะทางสังคมหรือเรื่องอื่นใดตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และตามสนธิสัญญาที่แต่ละประเทศมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม